

Số: /KH- UBND

Vạn Hòa, ngày 21 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

Hoạt động Chương trình phòng, chống bệnh Lao trên địa bàn xã Vạn Hòa năm 2023

Thực hiện kế hoạch số:12/KH-TTYT ngày 19/01/2023 của Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai, về kế hoạch hoạt động chương trình phòng, chống bệnh Lao năm 2023;

Ủy ban nhân dân xã Vạn Hòa xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động Chương trình phòng chống bệnh Lao năm 2023 với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU

1. Mục Tiêu chung:

Khám phát hiện bệnh nhân Lao tại cộng đồng, chuyển gửi các đối tượng nghi Lao đến các cơ quan cung cấp dịch vụ khám phát hiện bệnh Lao. Quản lý, điều trị bệnh nhân mắc bệnh Lao các thể, giảm tỷ lệ kháng thuốc và tử vong.

2. Chỉ tiêu cụ thể:

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã và thực hiện tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, hộ gia đình phòng, chống bệnh Lao.

Thực hiện khám 63 bệnh nhân có triệu chứng nghi Lao.

Khám phát hiện Lao các thể gồm 02 bệnh nhân Lao (trong đó AFB(+): 01; và AFB(-) và Lao ngoài phổi khác: 01).

Điều trị khỏi 90% trở lên bệnh nhân lao các thể phát hiện trong năm.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Hoạt động truyền thông tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tờ rơi, áp phích, mít tinh tuyên truyền tại cộng đồng trong các buổi họp thôn tổ dân phố, lồng ghép hoạt động với các chương trình y tế khác...

* Nội dung truyền truyền:

Các triệu chứng nghi Lao, khám phát hiện sớm bệnh Lao;

Tiêm phòng BCG cho trẻ dưới 1 tuổi để phòng chống bệnh Lao;

Cách phòng bệnh, quy trình khám phát hiện điều trị bệnh nhân Lao;

Quản lý, điều trị bệnh nhân Lao tại gia đình và cộng đồng;

Lợi ích của việc xét nghiệm sàng lọc HIV đối với bệnh nhân mắc Lao;

Các điểm cung cấp dịch vụ khám phát hiện bệnh nhân mắc Lao;

2. Khám sàng lọc phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh Lao

Khám phát hiện bệnh nhân có các triệu chứng nghi mắc Lao: (thực hiện theo chỉ tiêu phân bổ năm 2023)

Tăng cường công tác khám phát hiện bệnh nhân Lao, cụ thể 60 đối tượng nghi Lao tại cơ sở y tế và cộng đồng (100% bệnh nhân có triệu chứng nghi Lao ho, khạc trên 2 tuần đều được tư vấn và khám sàng lọc, bệnh nhân nghi Lao giới thiệu lên phòng xét nghiệm để xét nghiệm phát hiện bệnh Lao, đối với những bệnh nhân không có triệu chứng điển hình mời cán bộ chuyên trách hội chẩn cùng giải quyết);

Khám phát hiện bệnh nhân Lao các thể gồm 02 bệnh nhân Lao (trong đó AFB(+): 01; AFB(-) và Lao ngoài phổi khác: 01).

Tổ chức khám sàng lọc cho những người có triệu chứng nghi mắc bệnh Lao và tư vấn chuyên gửi những trường hợp có triệu chứng nghi Lao đến 02 điểm kính (Bệnh viện đa khoa thành phố và Phòng khám đa khoa Pom Hán) để làm xét nghiệm đờm phát hiện Lao; Ghi sổ theo dõi sau khi đã chuyển gửi;

3. Phát hiện, điều trị bệnh nhân Lao các thể.

Điều trị khỏi 90% trở lên bệnh nhân lao các thể phát hiện trong năm.

Tư vấn và điều trị bệnh nhân Lao trước và trong quá trình điều trị gồm: Đối với bệnh nhân Lao mới công thức điều trị 6 tháng, bệnh nhân Lao tái phát điều trị 8 tháng, phải tuân theo phác đồ điều trị, uống thuốc đều đúng giờ, đủ liều, không được tự ý tăng hoặc giảm liều thuốc, với bệnh nhân AFB(+) làm xét nghiệm đờm sau 2, 4, 6 tháng điều trị, bệnh nhân AFB(-) làm xét nghiệm đờm sau 2, 5 tháng điều trị.

Tư vấn cho bệnh nhân Lao xét nghiệm sàng lọc phát hiện HIV, đảm bảo 100% bệnh nhân Lao được tư vấn và xét nghiệm sàng lọc phát hiện HIV trước khi cấp thuốc điều trị Lao.

Các trường hợp khám phát hiện kết luận mắc Lao sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân Lao từ tuyến trên chuyển về đều được quản lý, điều trị theo quy định của chương trình;

Quản lý điều trị bệnh nhân theo DOTS;

Giai đoạn tấn công thực hiện điều trị ngoại trú tại Trạm y tế;

Giai đoạn duy trì thực hiện cấp thuốc và quản lý điều trị tại nhà.

III. VẬT TƯ, THUỐC

Trạm y tế lập dự trù thuốc, vật tư lên tổ chống Lao duyệt từ ngày 01 đến ngày 5 hàng tháng, nhận thuốc từ kho dược – trang thiết bị y tế của Trung tâm y tế thành phố.

IV. KINH PHÍ:

Từ nguồn kinh phí Chương trình phòng chống bệnh Lao năm 2023.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban chỉ đạo CSSKND:

Chỉ đạo chung mọi hoạt động của chương trình phòng chống Lao trên địa bàn.

Đôn đốc, giám sát các hoạt động của Chương trình phòng chống Lao.

2. Trạm y tế xã:

Tham mưu Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động của chương trình phòng chống bệnh Lao trên địa bàn;

Căn cứ kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của chương trình.

Tăng cường công tác tuyên truyền, công tác khám phát hiện bệnh nhân nghi Lao gửi đi làm xét nghiệm phát hiện bệnh nhân Lao;

Thực hiện quy trình giám sát bệnh nhân Lao, đánh dấu việc dùng thuốc của bệnh nhân vào phiếu giám sát, hướng dẫn bệnh nhân làm xét nghiệm đờm kiểm soát theo đúng thời gian quy định;

Hoàn thiện phiếu điều trị có kiểm soát và phiếu giám sát bệnh nhân gửi về khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS của Trung tâm Y tế thành phố ngay sau khi kết thúc quá trình điều trị;

Duy trì hoạt động thăm bệnh nhân điều trị tại nhà, khám phát hiện người tiếp xúc. Phát hiện kịp thời những bệnh nhân bỏ điều trị, bệnh nhân có diễn biến trong quá trình điều trị, thông tin kịp thời cho khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS Trung tâm y tế thành phố Lào Cai để có hướng phối hợp giải quyết kịp thời;

Tổng hợp báo cáo hoạt động hàng tháng theo quy định của chương trình gửi về Trung tâm y tế thành phố (*khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS*).

3. Văn hoá xã:

Phối hợp với Trạm y tế phát tin bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

4. Các ban ngành đoàn thể, trường học:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các ngành thành viên tổ chức tuyên truyền phòng chống, bệnh Lao cho các tầng lớp nhân dân, học sinh trên địa bàn thực hiện tốt hoạt động chương trình Lao.

5. Các chi bộ, thôn trưởng:

Phối hợp chỉ đạo và thực hiện tuyên truyền kiến thức về phòng, chống bệnh Lao đến các hộ gia đình. Tư vấn nhân dân có ho, khạc trên 2 tuần đến khám sớm phát hiện bệnh kịp thời.

Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động Chương trình phòng, chống bệnh Lao năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Vạn Hòa. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể căn cứ kế hoạch nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân xã để phối hợp chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- TTYT thành phố Lào Cai;
- TT Đảng uỷ xã;
- Ủy ban nhân dân xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể;
- Lưu VP – tyt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quang Khánh

